

นายกสภา มรท. นำคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และผู้บริหาร ร่วมการประชุม Retreat สภามหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมจูปีเตอร์ 14 โรงแรมโนโวเทล แบงคอก อิมแพค จ.นนทบุรี คุณวิชัย ศรีขวัญ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำ ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมการประชุม Retreat สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นวันที่ 1 สำหรับการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อหารือให้เกิดความเข้าใจร่วมกันในประเด็นของบทบาทภารกิจและการปฏิบัติหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีการควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัยด้านการจัดการศึกษา ด้านการวิจัย สร้างนวัตกรรมและการบริการวิชาการ และด้านการบริหารจัดการ เพื่อนำผลสรุปของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปสู่การทบทวนนโยบายสภามหาวิทยาลัยและถ่ายทอดให้มหาวิทยาลัยนำไปสู่การปฏิบัติ เพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติภารกิจและพัฒนาามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการจัดการอุดมศึกษา และนโยบายต่าง ๆ รวมไปถึงการปรับโครงสร้างกระบวนการและกลไกการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย โดยเป็นการเสวนาในประเด็นบทบาทภารกิจและการปฏิบัติหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย โดย คุณวิชัย ศรีขวัญ นายกสภามหาวิทยาลัย , คุณชจร จิตสุขุมมงคล อุปนายกสภามหาวิทยาลัย , ผศ.ดร.พรพจน์ จุลสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย และ ผศ.ศศิวิมล สุทธิสาร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น / การเสวนาในประเด็นการควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย ด้านการจัดการศึกษา โดย ศ.เกียรติคุณ ดร.ชุตินา สัจจามันท์ ประธานกรรมการนโยบายพัฒนามหาวิทยาลัย การวิจัยและนวัตกรรม , รศ.ดร.พงศ์ หรดาล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, รศ.วรวุฒิ เทพทอง ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, ผศ.ดร.สุธาสินี ศิริโกคาภิรมย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา, อ.ดร.ภัสสกร เลาสวัสดิ์กุล คณบดีคณะครุศาสตร์, อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และ อ.สามารถ พยอมหอม ผู้แทนคณาจารย์ในคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย / การเสวนาในประเด็นการควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย ด้านการวิจัย สร้างนวัตกรรมและการบริการวิชาการ โดย รศ.ดร.ชนศักดิ์ ป้ายเที่ยง ประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, คุณสุภกิต โพธิ์ป่าพันธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย, อ.ภูธร ภูมะธน์ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย, คุณอำนาจ จันเงิน ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย , คุณสมนึก เต็งชาติตะพันธ์ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย, ผศ.ดร.มยุรี รัตนเสริมพงศ์ ผู้แทนคณาจารย์ในคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย , อ.อรรธรณ ด่านรววิจิตร ผู้แทนคณาจารย์ในคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และ อ.ดร.สมชาย วัชรปัญญาวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย และการเสวนาในประเด็นการควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย ด้านการบริหารจัดการ โดย คุณชจร จิตสุขุมมงคล อุปนายกสภามหาวิทยาลัย , รศ.สุรัชย์ ขวัญเมือง ประธานคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงชั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, คุณดวงสมร วรฤทธิ์ ประธานกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน, คุณพีระศักดิ์ ศรีสุพล ประธานคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎ ข้อบังคับ และระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, รศ.ดร.ศุภวัฒน์ ลาวัณย์วิสุทธิ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ, อ.ธนชัย ปฐมรัตน์ ผู้แทนคณาจารย์ในคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และ ผศ.ดร.กันตพัฒน์ กิตติอัฐวาลย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารจัดการ / การสรุปผลการเสวนาและเสนอแนะแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิบัติภารกิจและพัฒนาามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ด้านการจัดการศึกษา ด้านการวิจัย สร้างนวัตกรรมและการบริการวิชาการ และด้านการบริหารจัดการ โดย ศ.เกียรติคุณ ดร.ชุตินา สัจจามันท์ ประธานกรรมการนโยบายพัฒนามหาวิทยาลัย การวิจัยและนวัตกรรม, รศ.ดร.ชนศักดิ์ ป้ายเที่ยง ประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และ คุณชจร จิตสุขุมมงคล อุปนายกสภามหาวิทยาลัย / การเสวนาในประเด็นการปรับโครงสร้าง กระบวนการและกลไกการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยเพื่อยกระดับประสิทธิภาพของการควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย โดย คุณวิชัย ศรีขวัญ นายกสภามหาวิทยาลัย และ คุณชจร จิตสุขุมมงคล อุปนายกสภามหาวิทยาลัย



เทพสตรีรับवेशี

ฉบับที่ 523 ปีที่ 22 วันที่ 1 - 31 พฤษภาคม พ.ศ.2566



ชมรมภ.เทพสตรี ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันฉัตรมงคล

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2566 ณ ศาลากลางจังหวัดลพบุรี คุณศุภศร ยินดีสุข ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันฉัตรมงคล ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนจิตอาสา โดยได้รับเกียรติจาก คุณวชิระ เกตุพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี สำหรับกิจกรรมตลอดการจัดงานประกอบด้วย พิธีถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบศาลากลางจังหวัดลพบุรี



ชมรมภ.เทพสตรี ร่วมพิธีเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2566 ณ วัดชีป่าสิตาราม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ผศ.ไชยพล กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วย อ.ปัญญาชลี เต่าทอง รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะ และพิธีมอบทุนการศึกษาโครงการ 100 ทุนการศึกษา เนื่องในโอกาสพิธีเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ วันที่ 6 พฤษภาคม 2566 ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ โดยได้รับเกียรติจาก คุณอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี



ชมรมภ.เทพสตรี ร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 ณ หอประชุมอำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ผศ.ดร.กันตพัฒน์ กิตติธวัชวัลย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารจัดการ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 โดยได้รับเกียรติจาก คุณอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี



๙๐ คณะครูศาสตร์จัดอบรมพัฒนาศักยภาพของครูที่เลี้ยงในโรงเรียนร่วมผลิตฯ

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรมคลาสสิค คาเมโอ จ.พระนครศรีอยุธยา อ.ดร.ภัสสกร เลาสวัสดิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพของครูที่เลี้ยงในโรงเรียนร่วมผลิต สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต ซึ่งจัดโดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูที่เลี้ยง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่เข้าร่วมการอบรม จำนวน 120 คน ได้มีความรู้ความเข้าใจ ทักษะและเจตคติที่ดีต่อการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโดยใช้การโค้ช โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.กัณญ์พล วิวรรณมงคล อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี และคณาจารย์ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม สำหรับการอบรมครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นเป็นเวลา 2 วัน คือในวันที่ 8 และ 9 พฤษภาคม 2566 ในรูปแบบการบรรยาย และการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการออกแบบกิจกรรมการโค้ชของครูที่เลี้ยงเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมการปฏิบัติงานของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพครู



๙๐ มรท. จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.ดร.กัญญา บาร์นธ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา ในพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปีการศึกษา 2566 ซึ่งจัดโดยกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี สำหรับการปฐมนิเทศในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาใหม่ที่เข้าร่วมการปฐมนิเทศ จำนวนกว่า 1,500 คน ได้มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยฯ ที่นักศึกษาพึงต้องปฏิบัติ ในระหว่างการศึกษา และเพื่อแนะแนวทางการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย โดยในภาคเช้าเป็นการปฐมนิเทศนักศึกษา ของคณะครุศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนในภาคบ่ายเป็นการปฐมนิเทศนักศึกษาของ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ซึ่งมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วย การแนะนำการให้บริการของกองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี โดยคุณวลัยภรณ์ เกตุยา นักวิชาการศึกษาและหัวหน้างานบริการการศึกษา และคุณธนิษภัทร์ ศรีสุระ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี / การแนะนำการให้บริการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย ผศ.ไชยพล กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ / การแนะนำศูนย์ภาษา โดย ผศ.พรเทพ ศักขมาตย์ ผู้ช่วยอธิการบดี และผู้อำนวยการศูนย์ภาษา / การแนะนำกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี สภานักศึกษา และองค์การบริหารนักศึกษา โดยคุณกานนท์ เรืองงาม นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี



ชมรมภ.เทพสตรี ร่วมจัดกิจกรรมงานสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์ และอาหารปลอดภัยจังหวัดลพบุรี

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 ณ ลานกิจกรรม ชั้น 2 ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขา ลพบุรี ผศ.ศศิวิมล สุทธิสาร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์ และอาหารปลอดภัยจังหวัดลพบุรี ภายใต้โครงการส่งเสริมการตลาดการบริโภคอาหารปลอดภัยตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ 2566 ซึ่งจัดโดยจังหวัดลพบุรี ร่วมกับ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี โดยได้รับเกียรติจาก คุณเพชรรัตน์ เลิศรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด สำหรับงานครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรม และองค์ความรู้ในการผลิตสินค้าเกษตรได้อย่างเหมาะสม ทำให้สินค้า และผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ได้มาตรฐานและตรงความต้องการของตลาด ซึ่งงานในครั้งนี้มหาวิทยาลัยได้ร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน 3 บูธ และจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสร้างรายได้ในยุค New Normal โอกาสนี้ ผศ.ดร.กัญญา บาร์นธ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเยี่ยมชมกิจกรรมและให้กำลังใจแก่ผู้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างรายได้ ในยุค New Normal ด้วย สำหรับงานครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นเป็นเวลา 5 วัน คือระหว่างวันที่ 24 - 28 พฤษภาคม 2566 ในรูปแบบการออกบูธ ตลาดสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย การประกวดผลผลิตทางการเกษตร และการอบรมเชิงปฏิบัติการ



ผู้บริหาร มรภ.เทพสตรี ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านนวัตกรรมการพัฒนาบุคลากรของ SEAC

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2566 ณ อาคาร เอฟ วาย ไอ เซ็นเตอร์ 2 ถนนพระราม 4 กรุงเทพฯ ผศ.ดร. กัญญา บาร์นธ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วยรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เข้าศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาบุคลากรของศูนย์พัฒนาผู้นำและผู้บริหารระดับสูงแบบครบวงจร (South East Asia Center หรือ SEAC) ในครั้งนี้ได้เข้าศึกษาดูงานพื้นที่ learning space สำหรับการเรียนรู้ พร้อมร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้บริหารและทีมงานของ SEAC ในเรื่องของการพัฒนาบุคลากร อาทิเช่น โปรแกรมแห่งการปูพื้นฐานทักษะการทำงานในบริบทใหม่สำหรับพนักงานทุกระดับชั้น ซึ่งเริ่มจากการปรับกรอบความคิด เพื่อทำงานร่วมกัน และสร้างภาวะผู้นำในตนเอง การยกระดับการทำงานจากผู้ตามสู่ผู้นำ พร้อมปรับตัวท่ามกลาง ความเปลี่ยนแปลง SELF- LEADERSHIP และ โปรแกรมการออกแบบเพื่อ "ผู้นำ" เพื่อขับเคลื่อนทีมไปสู่เป้าหมายที่องค์กร คาดหวังได้สำเร็จ สามารถนำพาทีมไปได้ในทุกสถานการณ์ด้วยการสนับสนุนและให้ทิศทางที่ถูกต้องอย่างมีประสิทธิภาพ POWERING INSPIRED LEADERS เพื่อการออกแบบในการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีต่อไป



ชมรม.เทพสตรี ร่วมพิธีเปิดตัวแพลตฟอร์มการตลาดออนไลน์ RJ38 และร่วมออกบูธแสดงผลภัณฑ์ชุมชน

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ผศ.ศศิวิมล สุทธิสาร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และพัฒนาท้องถิ่น พร้อมด้วยบุคลากร เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและร่วมออกบูธแสดงผลภัณฑ์ชุมชน ในงานพิธีเปิดกิจกรรมประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์มการตลาดออนไลน์ RJ38 และแสดงผลภัณฑ์ชุมชน ในพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลาง ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม สำหรับงานครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์มการตลาดออนไลน์ RJ38 ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสร้างขึ้นเพื่อสนับสนุนให้ชุมชนสามารถสร้างอาชีพ สร้างรายได้ จากผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น ภายใต้ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง ซึ่งเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า เพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการ และทำให้เกิดการรวบรวมข้อมูลผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์ชุมชนที่โดดเด่น โดยผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่จัดจำหน่ายบนแพลตฟอร์มเป็นผลิตภัณฑ์ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาและผ่านการคัดสรรแล้ว โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ยวลักษณ์ เวชวิทยาหลังอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด สำหรับกิจกรรมตลอดการจัดงาน ประกอบด้วยกิจกรรมเปิดตัวแอปพลิเคชัน RJ38 และการออกบูธแสดงผลภัณฑ์ชุมชนของ 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลาง และกรุงเทพฯ ซึ่งประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชชนครินทร์, มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี, มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี และมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง



ชมรม.อูตรดิตถ์ ศึกษาดูงานการดำเนินงานของศูนย์ภาษา มรภ.เทพสตรี

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการศูนย์ภาษา คณาจารย์ และบุคลากรศูนย์ภาษา ร่วมให้การต้อนรับ ผศ.ศิววัฒน์ กมลคุณานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และคณะในโอกาสเข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการและการดำเนินงานของศูนย์ภาษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับกิจกรรมครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นเป็นเวลา 2 วัน คือในวันที่ 22 และ 23 พฤษภาคม 2566 โดยในวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการดำเนินโครงการของศูนย์ภาษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ส่วนในวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 เป็นการเยี่ยมชมสำนักงานและส่วนให้บริการของศูนย์ภาษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี / การบรรยายเรื่องการพัฒนาข้อสอบภาษาอังกฤษมาตรฐานสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (TRU - EPT) ระบบการสอบผ่าน internet - based test และ ระบบรายงานผลการสอบ / กิจกรรมการพัฒนาการเรียนรู้และภาษาด้วย Board Games และหลักสูตรการพัฒนาการมีส่วนร่วมของผู้เรียน ซึ่งสนับสนุนโดย Erasmus+ แห่งสหภาพยุโรป



ผู้บริหาร มรภ.เทพสตรี จัดประชุม Retreat การบริการจัดการเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย

ระหว่างวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2566 ณ เซนต์โปรเปซ บีชรีสอร์ท จ.จันทบุรี ผศ.ดร.กัญญา บาร์นธ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำคณะผู้บริหาร และเลขานุการผู้บริหาร จำนวน 16 คน ร่วมการประชุมปฏิบัติการ Retreat การบริหารจัดการเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย สำหรับโครงการครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารและเลขานุการ ผู้บริหารได้ร่วมสรุปรายงานผลการดำเนินงานการบริหารมหาวิทยาลัยตามความรับผิดชอบของผู้บริหาร พร้อมทั้งปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข เพื่อวางแผนทางการพัฒนามหาวิทยาลัย ตลอดจนเพื่อพิจารณาจัดทำร่างแผนงานโครงการงบประมาณแผ่นดินและงบรายได้ของปีงบประมาณพ.ศ.2567 และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการจัดโครงการ Retreat สภามหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายสภามหาวิทยาลัย และแนวทางของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม



มรภ.เทพสตรี รับการตรวจประเมินเพื่อการรับรองมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทห้องประชุม) จาก TCEB

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 ณ ห้อง 24/206 ชั้น 2 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.พรเทพ ศักขมาตย์ ผู้ช่วยอธิการบดี และผู้อำนวยการศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย ผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมให้การต้อนรับ คุณ พิเชษฐ อินทร์เอื้อ หัวหน้าผู้ตรวจประเมินจากสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) (Thailand Convention & Exhibition Bureau - TCEB) ในโอกาสเข้าตรวจประเมินเพื่อการรับรองมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทห้องประชุม) ในโครงการกิจกรรมมาตรฐานสถานที่จัดงานแห่งประเทศไทย (Thailand MICE Venue Standard - TMVS) ปี พ.ศ.2566 ซึ่งห้องประชุมของมหาวิทยาลัยที่เข้ารับการตรวจประเมินประกอบด้วย ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี และห้องประชุม 24/206 ชั้น 2 อาคารรัตนเทพสตรี หากห้องประชุมทั้ง 2 ห้องนี้ ผ่านการรับรองตามข้อกำหนดของมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย และเกณฑ์ประเมินด้านสุขอนามัยและการจัดงานเสมือนจริง จะสร้างความน่าเชื่อถือแก่ผู้ใช้บริการในอนาคต

นักศึกษา มรภ.เทพสตรี รับรางวัลความประพฤติดี ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องรับรอง ชั้น 8 อาคารสำนักงานอธิการบดี ผศ.ดร.กัญญา บาร์นธ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดี ประจำปี 2566 พร้อมกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จำนวน 4 คน ได้แก่ น.ส.ธิตาพร พวงอำไพ นักศึกษา ชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, น.ส.เนตรชนก แก้วกล้า นักศึกษา ชั้นปีที่ 2 คณะครุศาสตร์, นายพลวัฒน์ ศรีเทพ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ นายยงยศ พานดอกไม้ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับรางวัลความประพฤติดีนี้จัดโดย พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติเยาวชนผู้ประพฤติตนในสิ่งที่ดีงาม และยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า





๙๐ พิธีลงนาม MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กับ วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี ผศ.ดร.กันตพัฒน์ กิตติอัฐวาลย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย คณบดีคณะวิทยาการการจัดการ, คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, รองคณบดี, คณาจารย์ และบุคลากร ให้เกียรติเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กับ วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล โดยมีสาระสำคัญตามบันทึกลงนามเพื่อร่วมมือดำเนินกิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการและวิชาชีพของอาจารย์และนักศึกษาทั้ง 2 ฝ่าย เพื่อส่งเสริม สนับสนุน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพร่วมกัน ตลอดจนเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ทางด้านวิชาการและวิชาชีพร่วมกัน และเพื่อร่วมกันแนะแนวทางและสร้างโอกาสทางการศึกษาต่อของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยบันทึกลงนามความร่วมมือฉบับดังกล่าวจะสิ้นสุดสัญญาการลงนามความร่วมมือต่อเมื่อฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดขอยกเลิกสัญญา



๙๐ พิธีลงนาม MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กับ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย รองอธิการบดี คณาจารย์ และบุคลากร ให้เกียรติเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 โดยมีสาระสำคัญตามบันทึกลงนามเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีศักยภาพสูง มีคุณลักษณะและสมรรถนะตรงตามความต้องการของประเทศ เพื่อร่วมพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนร่วมกัน เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการและรองรับการทำงานวิถีใหม่ในอนาคต ตลอดจนเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเกิดความร่วมมือในการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการ และเพื่อร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมหรือโครงการอื่น ๆ ตามที่ทั้งสองฝ่ายเห็นสมควร โดยบันทึกลงนามความร่วมมือฉบับดังกล่าวจะสิ้นสุดสัญญาการลงนามความร่วมมือต่อเมื่อฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดขอยกเลิกสัญญา

๙๐ พิธีลงนาม MOU ระหว่าง มรภ.เทพสตรี กับ National Pingtung University ประเทศไต้หวัน

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากร ให้เกียรติเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กับ National Pingtung University ประเทศไต้หวัน ในรูปแบบการลงนามระบบ Hybrid Meeting โดยมีสาระสำคัญตามบันทึกลงนามเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนคณาจารย์ นักศึกษา ในรูปแบบการทำหลักสูตรระยะสั้น และการทำวิจัยร่วมกัน เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนสิ่งพิมพ์ วิทยานิพนธ์ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย เพื่อส่งเสริมหลักสูตรวิชาชีพครู เพื่อให้เกิดการส่งเสริมการทำหลักสูตร 2 ปริญญา ตลอดจนเพื่อส่งเสริมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา และเพื่อให้เกิดการทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน สำหรับบันทึกลงนามความร่วมมือฉบับดังกล่าวมีระยะเวลาของสัญญา 5 ปี คือระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 - 15 พฤษภาคม 2571





การประชุมบุคลากร มรภ.เทพสตรี ประจำปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.ดร.กัญญา บาร์นธ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ก่อนเปิดภาคการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 พร้อมกับชี้แจงเรื่องบทบาทหน้าที่รับผิดชอบ การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา และแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2567 โดยอธิการบดี และรองอธิการบดีฝ่ายต่าง ๆ และในช่วงสุดท้ายของการประชุม ได้เปิดโอกาสให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ได้มีโอกาสร่วมแสดงความคิดเห็น ปัญหา และข้อเสนอแนะในการดำเนินงานด้วย

สำหรับการประชุมในวันนี้แบ่งการประชุมเป็น 2 ช่วง โดยในภาคเช้า เวลา 09.00 - 12.00 น. เป็นการประชุมบุคลากรสายวิชาการ จำนวน 308 คน ซึ่งก่อนเริ่มการประชุมได้มีพิธีมอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีแก่ผู้ที่มีผลงานวิจัยดีเด่น ที่มีการอ้างอิงใน Google Scholar สูง ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 5 คน และด้านสังคมศาสตร์ จำนวน 5 คน / พิธีมอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีแก่บุคลากรสายวิชาการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ จำนวน 2 คน และพิธีมอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีแก่บุคลากรสายวิชาการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 35 คน ส่วนในภาคบ่าย เวลา 13.00 - 15.00 น. เป็นการประชุมบุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 251 คน ซึ่งก่อนเริ่มการประชุมได้มีพิธีมอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีแก่บุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นระดับชำนาญการ และระดับชำนาญาน จำนวน 49 คน



สโมสรเจ้าหน้าที่ มรภ.เทพสตรี จัดโครงการดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ และประสิทธิภาพการทำงาน

ระหว่างวันที่ 1 - 3 พฤษภาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จ.เพชรบุรี และ จ.ประจวบคีรีขันธ์ คุณเจษฎา ภูระหงษ์ นายกสโมสรเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำคณะกรรมการสโมสรเจ้าหน้าที่ และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จำนวน 42 คน ร่วมโครงการศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาศักยภาพ ประสิทธิภาพในการทำงาน สำหรับกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพในการทำงาน และเพื่อให้บุคลากรได้รับแรงบันดาลใจในการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

สำหรับกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเป็นเวลา 3 วัน คือในวันที่ 1 - 3 พฤษภาคม 2566 โดยในวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 เป็นการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดสวัสดิการของสโมสรเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพื่อนำมาขับเคลื่อนงานสวัสดิการของสโมสรเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.นรินทร์ ศรีวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วย ผู้บริหารและคณะกรรมการสโมสรเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมให้การต้อนรับ ส่วนในวันที่ 2 และ 3 พฤษภาคม 2566 เป็นกิจกรรมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการของสโมสรเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน



สรุปกิจกรรมประจำเดือน
เดือนพฤษภาคม 2566



TRU Channel

จัดทำโดย

งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

321 ถนนนารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000

โทรศัพท์ 036-427485 URL : <http://www2.tru.ac.th>